
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสุพรรณบรุี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพุธท่ี ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลด่านช้าง  
อําเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลา
ดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ําสุพรรณบุรี หรือแม่น้ํา 
ท่าจีนไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศา 
๔ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๕ ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๙๙ องศา ๑๗ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา  
๑๖ ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ํา มีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๓๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๔๘,๗๕๕ ไร่ 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ ๑๐๗ กิโลเมตรและทางรถไฟ ๑๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดั
ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และ พระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
เขตการปกครอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อําเภอ ๑๑๐ ตําบล ๑,๐๐๘ หมู่บ้าน สําหรับการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาล
ตําบล ๔๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๘๑ แห่ง รวม ๑๒๗ แห่ง  

ประชากร 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๘๓๖,๘๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๔๓๓,๐๔๕ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕ เพศชาย จํานวน ๔๐๓,๗๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๕ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งนําเสนอประเด็นหรอืมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชน
ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายปรีชา ทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน พร้อมรายงานสรุปข้อมูลของจังหวัดสุพรรณบุรีว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
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ที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตั้งแต่เหนือจรดใต้มีความลาดเท
ระหว่าง ๐-๓๐% พ้ืนที่ต่ําสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๓ เมตร 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ในส่วนของอําเภอสองพ่ีน้อง ส่วนทางด้านทิศเหนือของจังหวัดอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 
ปานกลางประมาณ ๑๐ เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการทํานา มีแม่น้ําสายสําคัญไหล
ผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด คือ แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ในช่วงฤดูน้ําหลากจะมีน้ําท่วมขังใน
เขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า อําเภอสองพ่ีน้อง และอําเภออู่ทอง พ้ืนที่ทางตอนเหนือและ
ทางตะวันตกของจังหวัดมีสภาพเป็นภูเขาและที่ราบสูงโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอเดิมบางนางบวชและอําเภอ
ด่านช้าง รวมถึงพ้ืนที่บางส่วนในเขตอําเภอดอนเจดีย์ และอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๑๐ อําเภอ ๑๑๐ ตําบล ๑,๐๐๘ หมู่บ้าน ๓๕ ชุมชน ประชากรของจังหวัดสุพรรณบุรีมี
ประมาณ ๘๓๐,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งข้อมูลในปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อปี
เป็นลําดับท่ี ๔๐ ของประเทศ เฉลี่ยต่อคนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จากสภาพพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา มีเกษตรกรที่ทํานาประมาณ ๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
อีกทั้ งจังหวัดสุพรรณบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ เป็นรัฐมนตรีถึง  
๒ ตําแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไร 
ก็ตาม ปัญหาที่ยังพบอยู่ คือ ปัญหาอุทกภัย เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่ที่รองรับน้ํา ได้แก่ พ้ืนที่
อําเภอบางปลาม้าและอําเภอสองพ่ีน้อง ทั้งสองอําเภอนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยทุกปี   
ซึ่งจังหวัดก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทําข้อตกลงกับชลประทานด้วยการให้เกษตรกร
เร่งทําการเกษตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จากนั้นจะปล่อยให้เป็นพ้ืนที่รับน้ําตั้งแต่เดือนกันยายน
ถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน อีกทั้งปริมาณน้ํามีระดับที่สูงเกินจากระดับถนนจนไหลเข้าสู ่
ตัวบ้าน ทําให้ประชาชนไดร้ับผลกระทบ ในส่วนของอําเภอดา่นช้างมอี่างเก็บน้าํกระเสียว ปีที่แล้วอ่างเกบ็น้าํ
กระเสียวมีปริมาณน้ําเต็มต้องระบายน้ําออกไป ซึ่งปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ํากระเสียวอยู่ที่ ๒๙๙ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร น้ําไม่เต็มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่มาปีที่แล้วความจุน้ําเต็ม ปัจจุบันปริมาณน้ํายังอยู่ที่
ประมาณ ๖๕% ขณะที่ปีที่แล้วมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ ๓๐% จึงถือว่าปีนี้ปริมาณน้ําค่อนข้างมาก ในเรื่อง
ของการเกษตรปีนี้ยังไม่พบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยแล้งเป็นประจําทุกปี เช่น พ้ืนที่ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์ เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาโดย
ตลอด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบรุีไดม้อบหมายให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง อาทิ ศูนย์ประกันภัยเขต ๒ 
สุพรรณบุรี ชลประทาน แขวงการทาง หรือแขวงทางหลวงชนบท สํารวจอ่างเก็บน้ําและปล่อยน้ําจากอ่าง
เก็บน้ํากระเสียวลงไปตามคลองผ่าโลก ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ซึ่งปกติแล้วคลองผ่าโลกเป็นคลอง
ชลประทานที่ตั้งแต่มีคลองมายังไม่เคยมีน้ําไหลผ่านได้เลย เพราะปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํากระเสียวมีไม่
เพียงพอ จึงต้องมีการทําความสะอาดและเคลียร์พ้ืนที่คลองแล้วจึงปล่อยน้ําลงไป ส่วนทางอําเภอด่านช้าง 
ท่ีมีพ้ืนที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายลง ทําให้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอําเภอด่านช้าง แต่ปัญหาของอําเภอด่านช้างเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน  
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาซึ่งมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานอยู่หลายส่วน 



๔ 
 
 จากนั้น ผู้ดําเนินรายการได้แนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

๑. นายวิทยา  ผวิผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
๒. นายอนศุักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ 
๓. นายประมาณ  สว่างญาติ  กรรมการ 
๔. นายสาธติ  เหล่าสุวรรณ กรรมการ 
๕. นางจิรดา  สงฆ์ประชา  กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการ ร่วมเดนิทาง ดงันี้ 
๑. นายสุวิทย์  วิจิตรโสภา  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
๒. นายสรสาสน์  สีเพ็ง  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
 กระทรวงมหาดไทย 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาจากการ 
ลงพ้ืนที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ๑๗ จังหวัด พบว่า ความต้องการอันดับต้นของประชาชนคือ
เรื่องที่ดินทํากินที่อยู่อาศัย เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยในที่หวงห้ามหรือในที่ดินของรัฐทําให้ไม่มีความ
มั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอีกจํานวนมาก อีกทั้งยัง
มีที่ดินของรัฐที่ ยั ง ใช้ประโยชน์ไม่ เต็มที่ อยู่อีกจํานวนมาก ปัจจุบันจึ ง ได้มีการจัดตั้ งสํ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเพ่ือดูแล แก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน เท่าที่
ได้ติดตามการดําเนินงานขณะนี้เป็นปีแรกที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติได้รับงบประมาณ
เต็มแผนจํานวน ๖๐๐ กว่าล้าน จึงเชื่อว่าการบริหารจัดการเรื่องการจัดที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย ให้กับ
ประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบที่วางแผนไว้ สามารถจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน
ได้มากขึ้น อีกประเด็นสําคัญในการลงพ้ืนที่พบประชาชนในวันนี้ คือ การส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ 
จากการสํารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปัญหาสําคัญที่พบมากคือการขาด
แคลนน้ํา แต่ปัจจุบันมีโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ให้ประชาชนขอรับการสนับสนุนผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ามารถดาํเนนิการขอรับงบประมาณจากกองทุนไปบรหิารจัดการน้าํ เพื่อลดต้นทุนใน
การสูบน้ําเข้านาหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม การลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึงมุ่งหวังจะช่วยให้ประชาชนได้
เข้าถึงกองทุนดังกล่าว เนื่องจากทุกจังหวัดมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบอยู่แล้ว จึงขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและพลังงานจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ และนําสู่การแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป ในด้านของที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี
พ้ืนที่กว้างขวาง การคมนาคมได้รับการพัฒนา และมีระบบชลประทานเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนค่อนข้างมากเป็นอันดับต้นของประเทศ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังขาด
แคลนในด้านปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ ในการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ ยังติดตามความพร้อมของ
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด หรือพ้ืนที่ที่ยังไม่มีสาธารณูปโภค โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาคราชการ และภาคเอกชน ทําให้พ้ืนที่เหล่านั้นมีมูลค่าสูงขึ้น และยังอาจสร้างเป็น
เมืองใหม่ในพ้ืนที่รอยต่อของแต่ละพ้ืนที่อําเภอหรือพ้ืนที่จังหวัด  ส่วนเหล่านี้เป็นโครงการหลักที่สมาชิก
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วุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน มาขอติดตามผลการดําเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการที่รับผิดชอบว่าได้
ดําเนินการตามนโยบายหลักของรัฐบาลอย่างไรบ้าง มีปัญหาติดขัดหรือประชาชนต้องการให้ช่วยแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมในประเด็นใดบ้าง คณะกรรมการฯ จะได้นําข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปประสานกับส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่โครงการต่าง ๆ จะได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ก้าวสู่เป้าหมายปลายทางได้เร็วขึ้น 
สําหรับวันนี้ได้มีโอกาสมาลงพ้ืนที่อําเภอด่านช้าง ซึ่งเป็นอําเภอที่อยู่ห่างไกลของจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เป็น
อําเภอที่มีการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด และยังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เมื่อช่วงต้นปีคณะกรรมการฯ ได้มา
มาเยี่ยมเยียนเพ่ือให้กําลังใจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้นําสิ่งของมา
มอบ และสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ดังนั้น ในวันนี้ท่ี
ได้มาเยือนอําเภอด่านช้าง ขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีได้สรุปข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สุพรรณบุรีให้ได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะขอติดตามการดําเนินงานที่เป็นนโยบายรัฐบาลและจะ
ได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนําไปประสานงานกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)  
พันจ่าเอกวิจิต  มะกรูดอินทร์ นักวิชาการที่ดินช านาญการพิเศษ (แทนเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด

สุพรรณบุรี) นําเสนอข้อมูลการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสรุปได้ว่า การจัดที่ดิน
ทํากินชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ในการดําเนินการของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ก็คือ การจัด
แปลงที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ แปลง ซึ่งผ่านการพิจารณาของ คทช. จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมที่ดิน ประกอบด้วย  

(๑)  แปลงท่ีสาธารณประโยชน์วังมะเกลือ ตั้งอยู่ นสล. เลขที่ ๐๕๑๔ หมู่ท่ี ๑ ตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๖ ราย จํานวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา  

(๒) แปลงที่สาธารณประโยชน์หนองแค นสล. เลขที่ ๐๕๓๕ หมู่ท่ี ๒ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา เป้าหมาย ๓๘ ราย ๔๕ แปลง เนื้อที่ 
๓๕ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา   

(๓) แปลงที่สาธารณประโยชน์หนองแค นสล. เลขที่ ๐๕๓๖ หมู่ท่ี ๒ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา เป้าหมาย ๑๓ ราย จํานวน ๑๓ แปลง เนื้อที่ 
๕ ไร่ ๖ ตารางวา  

(๔) แปลงที่สาธารณประโยชน์หนองแค นสล. เลขที่ ๐๕๓๗ หมู่ท่ี ๒ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๗๕ ราย จํานวน ๗๙ แปลง เนื้อที่ ๑๗๑ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา  

(๕) แปลงที่สาธารณประโยชน์หนองแค นสล. เลขที่ ๐๕๓๘ หมู่ท่ี ๒ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๒๗ ราย ๒๘ แปลงเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา  

(๖) แปลงท่ีสาธารณประโยชน์หนองแค นสล. เลขที่ ๐๕๓๙ หมู่ ๒ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๓๒ ราย ๓๕ แปลงเนื้อที่ ๑๓๕ ไร่ ๗๗ ตารางวา  
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(๗) แปลงที่สาธารณประโยชน์บา้นบึงนอกลํารางสาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ ๑๐๘๑ หมูท่ี่ ๕ 
ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๑๗ ราย ๑๘ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๑ 
ตารางวา 

(๘) แปลงที่สาธารณประโยชน์แปลงที่ลํารางสาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ ๑๐๘๒ หมู่ท่ี ๑๐ 
ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมาย ๖ ราย ๖ แปลง เนื้อที่ ๓ งาน ๗ ตารางวา 

นายสุรเชษฐ์ ต่วนป้องค่าย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสพุรรณบุรี นําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนนิการจัดที่ดนิทาํกนิ
ให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๒๐ แปลง เนื้อที่ ๕๓,๙๗๔ ไร่  
๐ งาน ๔๐ ตารางวา แบ่งเป็น 

๑. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน ๑๑ แปลง เนื้อที่ ๕๒,๙๗๔ ไร่ ๕๓ ตารางวา แบ่งเป็น 
๑.๑ กรมป่าไม้อนุญาตแล้ว จํานวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑,๕๗๖ ไร่ ๔๔ ตารางวา  
 - ออกสมุดประจําตัวแล้ว จํานวน ๒ แปลง รวม ๑๘๗ เล่ม  
 - อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน จํานวน ๓ แปลง  
๑.๒ อยู่ระหว่างการอนุญาตของกรมป่าไม้ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔,๗๘๘ ไร่ ๓ งาน ๑๖ 

ตารางวา  
๑.๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งคําขอให้กรมป่าไม้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ จํานวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๓๖,๖๐๙ ไร่ ๙๓ ตารางวา จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารการตรวจสอบให้กรมป่าไม้แล้ว 

ดังนั้น การดําเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว  
๒. ที่สาธารณประโยชน ์จํานวน ๘ แปลง เนื้อที่ ๔๓๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา อยู่ระหว่างกรมทีด่นิ

ดําเนินการอนุญาต  
๓. ที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘๔ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตาราง อยู่ระหว่างทํา

สัญญาเช่า  
๔. ที่นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว ได้นําเข้า 

ที่ประชุม คทช.จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบพื้นที่ว่าทับซ้อนกันหรือไม่ เมื่อดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะนําเข้าที่ประชุม คทช.จังหวัด
ต่อไป  

นายสาธิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ในหลายจังหวัด พบว่า ประชาชน
มักจะมีปัญหาพ้ืนที่ของหน่วยราชการ หรือการทับซ้อนในพื้นที่ จึงขอสอบถามว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่อย่างไร และจากข้อมูลการดําเนินงานที่ได้รายงานให้คณะกรรมการฯ 
รับทราบ คาดว่าจะดําเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณไหน  

 



๗ 
 

นายสุรเชษฐ์ ต่วนป้องค่าย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า ขณะนี้ไม่พบปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากได้มีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนก่อนที่จะนําข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่
การพิจารณาของ คทช.จังหวัด เพ่ือนําส่งไปยังคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินต่อไป ในส่วนของการพิจารณา
อนุญาตหากเอกสารไม่มีปัญหา คาดว่าน่าจะได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ กล่าวว่า แต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกัน ในเรื่องของที่ดินทํากิน
หรือที่อยู่อาศัย อาจพบว่าพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีการทับซ้อนกับพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการ  
ซึ่งหน่วยงานราชการเองก็ต้องการจะรักษาพ้ืนที่ของตนไว้ แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะเป็นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศและการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการปฏิรูปประเทศจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดิน
ทํากิน รัฐบาลได้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อช่วง ๒ เดือนที่ผ่านได้มาติดตามเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๔ โอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมที่อําเภอหนองหญ้าไซ พบว่า ประชาชนกลุ่มหนึ่งประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ ในขณะที่พ้ืนที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นเขตป่าสงวน หรือที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเจ้าหน้าที่สอบถาม
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา
สามชุก นี่เป็นตัวอย่างพ้ืนที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านไม่ทราบว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป ไม่
ทราบข้อมูลซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนพึงได้รับ ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ควรจะมีข้อมูลหรือแผนที่ที่สามารถสแกนข้อมูลได้แล้วนํามา
เทียบกับแผนที่ส่วนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน น่าจะลดปัญหาของจังหวัดลงไปได้มาก อีกปัญหาหนึ่งที่มองเหน็
คือปัญหาที่เป็นข้อจํากัดหรือข้อติดขัดทางกฎหมายหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จากการลงพ้ืนที่หลาย ๆ 
ครั้ง ได้ให้คําแนะนํานายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้จัดทําแผนที่ตําบล เพ่ือจะได้ทราบว่าในตําบลนั้น ๆ  
มีพ้ืนที่ใดทับซ้อนกันหรือไม่ พ้ืนที่ใดเป็นสุญญากาศอยู่ พ้ืนที่ใดมีประชาชนใช้ประโยชน์อยู่ พ้ืนที่ใดเป็น 
ที่สาธารณประโยชน์ หรือป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในตําบลหรือหมู่บ้านนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้  

พันจ่าเอกวิจิต  มะกรูดอินทร์ นักวิชาการที่ดินช านาญการพิเศษ (แทนเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
สุพรรณบุรี) ชี้แจงว่า ข้อมูลในส่วนนี้มีไม่ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ท่ีสาธารณประโยชน์หากมีการออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ หรือ นสล. แล้ว จะมีบันทึกไว้ในระวางแผนที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัด แต่ถ้ายัง
ไม่ได้มีการออกหนังสือ นั่นหมายถึงว่ายังไม่มีการรังวัด จะไม่มีข้อมูลปรากฏในระวางแผนท่ีท่ีสํานักงานที่ดิน
จะสามารถดําเนินการตรวจสอบได้ เพราะในส่วนนี้จะเป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงของอําเภอกับท้องถิ่นในการ
ดูแลที่สาธารณประโยชน์ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า การจัดที่ดินทํากินใหป้ระชาชนเปน็
นโยบายสําคัญของรัฐบาล สืบเนื่องจากปัญหาที่ดินทํากินเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศไทย และปัญหา
ที่ดินทํากินยังนําไปสู่ปัญหาอื่นของสังคมอีกจํานวนมาก ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือบุกรุก
ที่ดินของรัฐ รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอันดับแรก จึงได้มีการสํารวจว่าในแต่ละจังหวัดมี
ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินหรือไม่มีที่อยู่อาศัยจํานวนเท่าไหร่ มีการแก้ไขโดย คทช.จังหวัด หรือคทช.
ส่วนกลางไปแล้วเท่าไหร่ มีปัญหาอุปสรรคตรงไหน ที่ผ่านมาพบว่าส่วนราชการที่เป็นเจ้าของพื้นที่พยายาม



๘ 
 
รักษาที่ดินของตนไว้ ไม่นํามาให้ส่วนราชการอื่นจัดสรรให้กับประชาชน จึงได้มีการตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมา เพ่ือจะแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ในภาพรวม จึงขอให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินทํากินในพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง มีการดําเนินการแก้ไขอย่างไร ติดขัดในขั้นตอนใด และอยู่ในที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินของรัฐ 
อาจจะเป็นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์มีอยู่ตรงไหนบ้าง จะได้ช่วยกันผลักดันให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
หรือได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัย เพ่ือที่ประชาชนจะได้มีความมั่นคงในอาชีพและครอบครัว รวมทั้งเป็นการลด
ปัญหาอื่น ๆ ของสังคมลงไปได้อีกส่วนหนึ่ง  

นายปรีชา ทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จากการทํางานอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ในประเด็นของคทช. นั้น ประเด็นหลักคือการจัดสรรที่ดินทํากินให้รายละไม่เกิน ๒๐ ไร่ 
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้ารับการจัดสรรที่ดินทํากิน ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
เฉลี่ยมีรายได้เดือนละ ๒,๐๐๐ กว่าบาท ตรงจุดนี้เมื่อมีการจัดสรรที่ดินทํากินไปแล้ว เสียงสะท้อนส่วนหนึ่ง
คือที่ดินที่จัดสรรในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานไมพ่ร้อม ไม่มีแหล่งน้ํา ไม่สามารถลงทุนได ้เพราะมีรายไดน้อ้ย 
การลงทุนในเรื่องผลผลิตทําได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดปัญหาต่อเนื่อง คือ เมื่อได้รับเอกสารสิทธิ์มาแล้วมีการเปลี่ยนมือ 
หรือยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็มีนายทุนเข้ามาแล้ว เพราะคนที่เข้ามาอยู่ถึงจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนแต่รายได้ 
ไม่เพียงพอที่จะต่อยอดในการสร้างผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ นี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาที่ได้รับการสะท้อน
กลับมา  

นายณัฐวุฒิ  เปลื้องทุกข์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นหน่วยงานที่
ดําเนินการด้านนโยบาย มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน การแก้ไขปัญหาเรื่อง One Map และ
เส้นแนวเขต ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีมีรายละเอียดปรากฏตามที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีได้รายงาน ซึ่งพ้ืนที่เป้าหมายในปัจจุบันรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นนิคมสหกรณ์ 
มีประมาณ ๒ แสนไร่ แต่พ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์ยังอยู่ในกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ์การจัดคนลง พ้ืนที่ 
ปัจจุบันจังหวัดอยู่ในขั้นตอนของการสํารวจพ้ืนที่ขอบเขต ส่วนพ้ืนที่อื่นอยู่ระหว่างการดําเนินการตามปกติ 
ในส่วนของพ้ืนที่อําเภอด่านช้าง พ้ืนที่ชุมชนเมือง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของคณะทํางาน
ศึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้ พ้ืนที่ ในเขตชุมชนเมืองในที่ดินของรัฐ  ซึ่ ง เป็นคณะทํางานภายใต้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน 
คณะทํางานชุดนี้อยู่ระหว่างการศึกษาหลายพ้ืนที่ในหลายจังหวัด อาทิ พ้ืนที่อําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี หรือพ้ืนที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นชุมชนเมืองในที่ดินของรัฐเช่นเดียวกัน หากดําเนินการเรียบร้อย
แล้วจะรายงานไปยังคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป สําหรับการแก้ไขปัญหาขอนํา
เรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่า ในการประชุม คทช. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีการแก้ไขปัญหา
จํานวน ๑ พ้ืนที่ โดยเห็นชอบต่อกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดระนอง แต่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาโดยวิธีการเพิกถอน
ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบหลักการในการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ และให้กําหนดเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และจัดให้ประชาชนเช่าตามกฎหมายต่อไป  
อีกประเด็นหนึ่ง ในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ในจังหวัดสุพรรณบุรีอาจจะมีบางแปลงท่ีรอการจําแนกอยู่  



๙ 
 
โดยเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจําแนกไปบ้างแล้ว และจะจําแนกการใช้ประโยชน์ 
หลังจากนั้นจะเสนอมาที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิ
จังหวัด เพ่ือที่จะจําแนกมอบหมายให้หน่วยงานรัฐไปรับผิดชอบดําเนินการต่อไป ซึ่งจะมีการจําแนกเป็น
พ้ืนที่เกษตรมอบให้เป็นพ้ืนที่ สปก. หรือพ้ืนที่ป่าไม้มอบให้กรมป่าไม้ ซึ่งยังอยู่ระหว่างดําเนินการ ทางคทช.
จังหวัดต้องเข้าใจว่าป่าสงวนแห่งชาติเป็นการแก้ไขปัญหาจัดระเบียบคนที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อ
เสนอวงรอบพื้นที่ไป จังหวัดต้องพิจารณาพ้ืนที่ส่วนกลางเผื่อไปดว้ย โดยอาจจะต้องประสานกับสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้หรือกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถวงรอบพ้ืนที่ส่วนเกินได้อย่างไรบ้าง เพราะโดยปกติ
ประชาชนจะมีพ้ืนที่ขอบเขตของตนเองอยู่แล้ว ไม่สามารถแบ่งมาเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางได้ ดังนั้น ทางจังหวัด
ต้องพิจารณาพ้ืนที่ที่จะสามารถจัดทําเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางไว้ ให้ประชาชนเลย แล้วเสนอเรื่องนี้กลับไปยัง
คณะกรรมการจัดหาที่ดิน โดย คทช.จังหวัดรายงานไปที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพ่ือรับทราบขอบเขต
ต่อไป โดยกรมป่าไม้จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถที่จะพัฒนาให้พ้ืนที่ส่วนกลาง 
ได้หรือไม่ นี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับดําเนินการกรณีไม่มีพื้นที่ ส่วนกลาง และไม่มีแหล่งน้ํา ส่วนเรื่องการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ซึ่งใน
ระดับจังหวัดจะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ผู้ดําเนินการ  

๒) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
นายสุภาพ  สุขแก้ว  พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นําเสนอโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ของจังหวัดสุพรรณบุรี และการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

๒.๑ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได ้๒๕๖๕" โดยไดม้ี
การดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสรมิ
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นําชุมชนและครัวเรือน
ต้นแบบสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีที่หลากหลาย สามารถเป็นต้นแบบการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้จนกลายเป็นวิถีชีวิตและขยายผลไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑,๐๐๘ หมู่บ้าน มีผลการดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒– 
๒๕๖๔  จํานวน ๔๘๗ หมู่บ้าน ซึ่งมีผลการประเมินความสุขมวลรวม ได้แก่ หมู่บ้านมั่งมี ศรีสุข ๓๑ หมู่บ้าน 
๒) อยู่ดี กินดี ๑๔๖ หมู่บ้าน และ ๓) พออยู่ พอกิน ๓๑๐ หมู่บ้าน สําหรับการดําเนินงานในปี ๒๕๖๕  
มีเป้าหมายการดําเนินงาน ๑๑ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเวทีการประเมินความสุขมวลรวม 

๒. โครงการสร้างสัมมาชพีชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูแ้ละไดร้บั
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน โดยจะมี
ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนอาชีพ ซึ่งปราชญ์ที่มาสอนอาชีพก็มาจากการคัดเลือกของแต่ละหมู่บ้าน โดยจะ



๑๐ 
 
คัดเลือกปราชญ์อาชีพหมู่บ้านละ ๕ คน ทั้งนี้ ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
จํานวน ๑,๐๐๘ หมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดําเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
จํานวน ๘๒๒ หมู่บ้าน และจะดําเนินการในปีนี้เพิ่มอีก จํานวน ๔๙ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๘๗๑ หมู่บ้าน  

๓. การด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเป้าหมาย ๑๓๗ แห่ง จํานวน ๘ อําเภอ ๕๑ ตําบล ๑๑๓ หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การฝีกอบรมทักษะระยะสั้น ซึ่งจะมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน ๘ อําเภอ ๕๑ ตําบล ๑๓๗ ครัวเรือน ๒) การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ เป้าหมาย ๑๓๗ แปลง โดยจะมี
พ้ืนที่ในการกักเก็บน้ําอย่างน้อย ๒๕๘ บ่อ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น ๓) สร้างงานสร้าง
รายได้ เป้าหมาย ๕๕ ตําบล ๑๑๐ คน ซึ่งจะทําให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิม จํานวน ๑๑๐ คน มีเครือข่าย
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จํานวน ๕๕ เครือข่าย และ ๔) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน จํานวน ๑๓๗ 
แห่ง มีการดําเนินไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ครั้ง ทั้งนี้ จะมีการประเมินศักยภาพพ้ืนที่จัดระดับและวางแผนพัฒนา 
จํานวน ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับ A คือ ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ จํานวน ๓ แห่ง ระดับ B คือ เสริมสร้างสู่
ต้นแบบ จํานวน ๔๙ แห่ง และระดับ C ๘๕ แห่ง ปรับตัวสู่การพัฒนา จํานวน ๘๕ แห่ง 

๔. โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) จังหวัดสุพรรณบุร ีมียอดการจําหน่ายสินคา้ 
OTOP ประกอบด้วย (๑) ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน OTOP จํานวน ๑,๐๖๘ กลุ่ม ๒,๔๘๙ ผลิตภัณฑ์ ๒๕๒ ดาว 
โดยแบ่งออกเป็น ระดับ ๕ ดาว ๓๑ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว ๙๙ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว ๘๒ ผลิตภัณฑ์ 
ระดับ ๒ ดาว  ๒๗ ผลิตภัณฑ์ และระดับ ๑ ดาว ๑๓ ผลิตภัณฑ์ (๒) ยอดการจัดเก็บรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดฯ ปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๖ เดือน  
เป็นเงิน ๒,๕๑๗,๒๙๘,๑๘๙ บาท (๓) ยอดการจัดเก็บรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจําปี 
๒๕๖๕ ผ่านช่องทาง online จํานวน ๒๖๔ กลุ่ม ยอดจําหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๗๙๙,๓๗๐ บาท (๔) ยอดการจัดเก็บรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจําปี 
๒๕๖๕ (ประเภทผ้าไทย) จํานวน ๖๑ กลุ่ม ยอดจําหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
เป็นเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท และ (๕) ยอดการจัดเก็บรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจําปี 
๒๕๖๕ จากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จํานวน ๑๐ อําเภอ มียอดการจําหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๙๓๔,๔๐๐ บาท 

๒.๒ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของการขจัดความยากจนทุกคนถูกใจทุกช่วงวัยของจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด โดยมีทั้งสิ้น ๕ มิติ ๑๗ เรื่อง ในเบื้องต้นสามารถจัดสร้าง
กลไกได้ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และทีมตําบล โดยเฉพาะทีมพี่เลี้ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้นํา
และข้าราชการในพ้ืนที่ ที่จะดูแลครัวเรือนยากจนทีมละ ๑๐-๑๕ ครัวเรือน โดยจะลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือน 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันกําหนดแนวทางการแก้ไข จากนั้นเมื่อมีมีผลการ
ดําเนินงานจะนํามาบันทึกข้อมูลในระบบ Logbook ซึ่งขณะนี้ผลการดําเนินการอยู่ที่ร้อยละ ๖๔.๑๗ 
นอกจากนั้น ที่ทาง ศจพ. ออกแบบมาว่าให้แล้วเสร็จในอําเภอ แต่ทางจังหวัดเห็นว่าในระดับอําเภอยังต้อง



๑๑ 
 
ได้รับการช่วยเหลือจากทางจังหวัด จึงได้จัดทีมอํานวยการ แบ่งโซนความรับผิดชอบ และมีส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าภาพหลักใน ๑๗ เรื่องนั้นจะรับเรื่องไปดําเนินการและให้ความช่วยเหลือ  

นางจิรดา  สงฆ์ประชา  กรรมการ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจแทนประชาชนที่อําเภอด่านช้างมีการ
พัฒนาเป็นอย่างมาก การมาลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ ในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือติดตามและให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพ่ือให้หน่วยงานราชการนําไปปรับปรุงและดําเนินการได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น 
ทั้งนี้ ขอฝากเรื่องการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะมีความต้องการให้
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ ซึ่งขอให้หน่วยงานจัดโครงการฝึกอาชีพที่เป็น
อาชีพที่สร้างรายได้ได้จรงิ เนื่องจากภายหลังการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บางอาชีพที่ไดม้ี
การฝึกไปแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ อาชีพช่างตัดผม เพราะตั้งแต่ที่มีการเกิดโรคระบาดคนส่วนใหญ่
ไม่เข้าร้านทําผม จึงขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทบทวนการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน คัดเลือกอาชีพที่
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนนําไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองต่อไป หรือแม้กระทั่งการ
แจกเมล็ดพันธุ์ การแจกแม่พันธุ์ หรือการดําเนินการด้านการเกษตรต่าง ๆ ก็ขอให้คํานึงถึงผลลัพธ์ด้วย  
เพื่อจะได้เป็นการดําเนินการที่ตรงเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

นายอนุศักดิ์  คงมาลัย กรรมการ กล่าวว่า ขอสอบถามตัวเลข ถ้ายังไม่สามารถตอบได้ทันทีก็ขอ
ฝากไว้ว่ามูลค่า OTOP เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: 
GPP) ถ้าเราทราบตัวเลขก็จะเห็นภาพรวมของจังหวัดได้ อยากให้มองในมุมของการพัฒนาว่าจังหวัด
สุพรรณบุรีมีการพัฒนาชุมชนมากว่า ๓๐ ปี แต่การแก้ปัญหาความยากจนยังมีไม่มาก เงินงบประมาณ
เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ ถ้าท่านมีงบประมาณน้อยแต่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้ ทุกตําบลทําเหมือนกัน
โดยไม่ต้องแย่งเงินงบประมาณกัน ซึ่งเงินนี้เรียกว่า Seed Fund เป็นกองทุนที่เป็นหน่อ บริบทของการ
พัฒนาชุมชนในช่วงหลังตั้งแต่มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีแนวคิดที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีพื้นที่เป็นเป้าหมาย แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบูรณาการ ไม่มี
การทํางานร่วมกัน อาจทําให้เกิดการทับซ้อนในการทํางาน จึงอยากเชิญชวนหัวหนา้ส่วนราชการ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ร่วมกันดําเนินการเรื่องเศรษฐกิจฐานรากในระดับตําบล โดยมีหลักคิดที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ไปที่ประชาชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แบบเดียวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
หรือแบบสภาองค์กรชุมชนตําบล โดยให้ “จตุพลัง” หรือ พลัง ๔ ด้าน ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรประชา
สังคม และหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ ร่วมดําเนินการ ถ้าประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็จะทําให้การ
ดําเนินงานต่าง ๆ มีโอกาสประสบผลสําเร็จมากขึ้น อาจมีการร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น สภาหอการคา้ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือช่วยทําให้พ้ืนที่นั้น ๆ สามารถเปล่งประกายได้มากกว่าเดิม ผมได้พูดคุยกับ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าใครดูแลพ้ืนที่ไหนก็สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สุพรรณบุรีหรือด่านช้างโมเดลก็สามารถเกิดขึ้นได้ ขอเน้นย้ําว่าต้องปรับวิธีคิดให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน ประชาชนที่
บอกว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็อาจจะต้องเข้าไปให้ความ
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ช่วยเหลือ แต่ประชาชนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็อาจให้ร่วมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนเป็น 
SME หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารต่าง ๆ ก็สามารถส่งเสริมประชาชนในกลุ่มนี้ได้ 

๓) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
 นายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี รายงานว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนใน

พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบทบาทและภารกิจของสํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นนโยบาย
ของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ
การลดใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้นําเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร และเพิ่มโอกาสในการเข้าถงึปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านพลังงาน
อันจะนํามาซึ่งการเพ่ิมรายได้ของประชาชนในอนาคต ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan: 
AEDP) ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ
ทดแทน การนําเข้าน้ํามันได้ในอนาคต เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ และเพ่ือวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนสัญชาติไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยแผนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ๖ 
ประเด็นหลัก ได้แก่   

 (๑) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 
(๒) การปรับมาตรการจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
(๓) การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน 
(๔) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจําหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการพัฒนาสู่

ระบบ Smart Grid 
(๕) การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 
 (๖) การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร 
 สําหรับภาพรวมการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จั งหวัดสุพรรณบุรีจากการ

สนับสนุนของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบบ
เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเรียกว่า ระบบสูบน้ําสู้ภัยแล้ง 
ระบบนี้จะเน้นเรื่องการลดตน้ทุนในการผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าและ น้ํามันเชื้อเพลงิ 
และใช้ประโยชน์จากน้ําในการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือสร้างรายได้กับประชาชนในพ้ืนที่ (๒) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบบเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบนี้จะเน้นใน
เรื่องการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ลดระยะเวลาในการทํางาน โดยสนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการ
แปรรูปสมุนไพร ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จักรสานจากผักตบชวา (๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบ
เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจะเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ในพ้ืนที่อําเภอหนองหญ้าไซ จํานวน 
๙๐ บ่อ ซึ่งต่อยอดมาจากบ่อบาดาลเดิมที่กลุ่มเกษตรกรมีอยู่แล้วมาเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
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ทดแทนการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง (๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบ
เทคโนโลยีที่ดําเนินการไปแล้ว อาทิ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ยังมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) อาทิ หมู่บ้านตะเพินคี่ 
ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง ซึ่งมีประชากรจํานวน ๕๘ ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยปัจจุบัน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จและประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว 

 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับความสนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จํานวน 
๑๕ แห่ง รวม ๑๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๖,๖๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกองทุนฯ 
พิจารณา โดยระบบเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุนมีหลากหลาย เช่น ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับบ่อบาดาลระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ การดําเนินงานที่ผ่านมา 
สํานักงานพลังงานจังสุพรรณบุรีได้ทําการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยื่นข้อเสนอ
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเนื่องจากราคาพลังงานมี
ความผันผวนและปรับสูงมากด้วย ดังนั้น การลดการใช้พลังงานในภาคการผลิต เป็นการลดต้นทุนให้กับกลุม่
เกษตรกรได้เป็นอย่างด ี

 นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เช่น โครงการติดตั้ง ระบบ
สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ของ อบต.หนองขาม งบประมาณ ๓.๑ ล้านบาท ว่ามีการติดตั้ง
จํานวนกี่จุด เป็นระบบสูบน้ําผิวดินหรือใต้ดิน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
ของ อบต.หนองราชวัตร งบประมาณ ๙.๘ ล้านบาท  มีการติดตั้งจํานวนกี่จุดและแต่ละจุดตัง้งบประมาณไว้
เท่าไร หากถ้าทําได้ตามที่ตั้งเป้าหมายที่วางไว้จะสามารถช่วยเกษตรกรได้มาก เพราะโครงการนี้จะช่วยลด
ต้นทุนในการสูบน้ําให้เกษตรกรได้ไร่ละประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ บาท จึงขอให้สนับสนุนและส่งเสริมให้
เกษตรกรได้ใช้พลังงานระบบนี้ให้มาก นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์สําหรับน้ําผิวดินในพ้ืนที่ราชพัสดุหรือที่สาธารณประโยชน์ได้มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จาก
หน่วยงานใด  

 นายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า ถ้าเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
สูบน้ําบาดาล งบประมาณต่อบ่อ จะอยู่ที่ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตยส์บู
น้ําผิวดิน งบประมาณจะสูงกว่าเนื่องจากต้องมีการออกแบบต่างหาก ทั้งนี้ ทุกโครงการที่อยู่ภายใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาจากกองทุนฯ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีขอรับการสนับสนุน
เกือบ ๕๐ ล้านบาท แต่ความเป็นจริงแล้วกองทุนฯ สนับสนุนจังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท ขณะนี้จึงรอพิจารณา
อยู่ว่าจะมีพ้ืนที่ไหนที่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณบ้าง ส่วนเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่สําหรับตดิตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ําผิวดินในที่ดินราชพัสดุ จะต้องขออนุญาตจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แต่ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอนุญาตในส่วนการใช้พ้ืนที่ได้  



๑๔ 
 

 นายปรีชา ทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์จะอยู่
ในความรับผิดชอบของอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่จะพิจารณาอนุญาต แต่ทั้งนี้  
ในการใช้ที่ดินสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการใช้พ้ืนที่ ใช้ประเภทอย่างไร ต้องไม่มีการก่ อสร้าง 
ในลักษณะอาคาร แต่ถ้ามีการก่อสร้างอาคารในที่ดิน จะต้องทําเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ดินก่อน 

 นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ สอบถามเพ่ิมเติมว่า กรณีที่มีการก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ด้วยหรือไม ่และโครงการที่เสนอ
ไปแล้วนั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่แล้วหรือไม่ 

 นายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า ในส่วนโครงการที่ผ่านมาทั้งหมด คือ 
ทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดเรียบร้อยแล้วถึงจะส่งเข้าโครงการไปยังกองทุนฯ ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ จะ
ระบุรายละเอียดโดยละเอียดว่าต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง มีการให้คะแนนหน่วยงานที่ขอโครงการ
อย่างไรบ้าง และทุกโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) ก่อน  

 นายปรีชา ทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของกระบวนการ
ก่อนเสนอโครงการฯ จะต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของแบบแปลน รูปแบบระบบเทคโนโลยี การขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ของใครก็ตาม เช่น สมมุติว่าเป็นพ้ืนที่ป่า เป็นพ้ืนที่ของชลประทาน หรือ
เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน แนบประกอบกับการเสนอโครงการ ดังนั้น 
เรื่องการอนุญาตใช้ที่ดินที่จะดําเนินการในพื้นที่ จึงไม่มีปัญหาและสามารถดําเนินการได้ 

 นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า ในปีงบประมาณหน้า ทราบว่ากองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน จะลดงบประมาณสนับสนุนเหลือจังหวัดละ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งบางจังหวัดที่ขอรับการ
สนับสนุนเกิน ๒๕ ล้านบาท ยังไม่เพียงพอ หากปีหน้าลดเหลือ ๑๐ ล้านบาท จะทําอย่างไร เพราะว่าตอนนี้
เกษตรกรหลายรายมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าไม่สามารถขอได้ จึงขอให้สํานักงานพลังงานจังหวัดได้
หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการสนับสนุนระบบพลังงานทดแทนด้วย 

 นายปรีชา ทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ลักษณะของโครงการที่
เสนอมา ปกติแล้วงบของจังหวัดหรืองบกลุ่มจังหวัด ต้องขอล่วงหน้า ๒ ปี แต่กองทุนฯ จะเป็นลักษณะขอตัง้
งบปีนี้แต่ดําเนินการในปีหน้า ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการตั้งงบประมาณของจังหวัด อย่างไรก็
ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสามารถนําโครงการที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนพลังงานทดแทน
จากกองทุนฯ มาบรรจุในแผนงบพัฒนาจังหวัดได้  

นายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า กระทรวงพลังงานยังมีงบประมาณอีก
ส่วนหนึ่งเป็นงบอุดหนุนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมแผนพลังงานชุมชน 
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งในปีนี้ไดน้ํากลุ่มวสิาหกจิ หรือ อปท. ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาบรรจุเพิ่มเพื่อขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณส่วนนี้ด้วย 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน 
หากไปผูกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งอาจมองว่าเป็นภาระในการดูแลรักษา ซ่อมแซมบํารุง  



๑๕ 
 
ซึ่ง อบต. ไม่ได้รับประโยชน์อะไร แต่สิ่งที่ได้คือประชาชนได้ประโยชน์ จึงเสนอให้สํานักงานพลังงานจังหวัด
ช่วยพิจารณาว่าขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์อะไรที่ทําให้คนเข้าถึงกองทุนฯ ไม่ได้ ก็ควรเสนอไปยังส่วนกลาง
เพ่ือให้แก้ไขหรือลดขั้นตอนลง อาจจะเปิดให้หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐหรือที่รัฐสนับสนุนจัดตั้งขึ้นมา  
อาทิ กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถยื่นโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ได้โดยตรง 

๔) แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพื่อพัฒนาเป็น “ด่านช้างโมเดล” 
นายสุชาติ ศิลปหัสดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ้น กล่าวว่า พ้ืนที่ด่านช้างแห่งนี้เป็น

พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่ามากมาย และเป็นเมืองที่สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
การเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีความสงบเงียบ เหมาะกับการพักผ่อนของผู้สูงอายุ แต่คนในพ้ืนที่ยังมี
ปัญหาอุปสรรคในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องหนี้สินของประชาชน จะทําอย่างไรให้คนกลุ่มนี้กลายมาเป็นผู้นํา
ร่วมกันสร้างด่านช้างโมเดลได้อย่างไร เรื่องที่ดินทํากิน ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ สปก. 
พ้ืนที่ป่าสงวน หรือพ้ืนที่อุทยาน ตัวอย่างพ้ืนที่ในอําเภอด่านช้างที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คือ ตลาดด่านช้าง หรือ
ที่ดินในตําบลห้วยขมิ้น ซึ่งเป็นเขตปฏิรูป มี ๑๖ หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ประมาณ ๑ แสนไร่ ปัญหาคือพ้ืนที่ ๘ หมู่
เป็นที่ราบ อีก ๘ หมู่เป็นพ้ืนที่เชิงเขา ปัญหาที่มีอยู่แล้วภาครัฐมีการจัดที่ดินให้ เช่น ที่ดินปฏิรูป ที่ดินป่า
สงวน เป็นพ้ืนที่คทช. ที่รอประกาศอยู่ ซึ่งมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีปัญหา ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าไปสํารวจแล้ว  
ทั้งสปก. คทช. และป่าไม้ถาวร พบว่า มีประมาณ ๔ หมู่บ้าน พ้ืนที่น่าจะหลายพันไร่ สปก. และ คทช. ออก
เอกสารแล้ว ป่าไม้ถาวรแจ้งว่าพ้ืนที่ที่ยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์เหลือประมาณ ๑๐๐ ไร่ แต่พ้ืนที่จริงประมาณ 
๑,๐๐๐ ไร่ ดังนั้น จึงมีกลุ่มคนตกสํารวจซึ่งจะไม่มีสิทธิ์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในการขออนุญาตก่อสร้างบ้านเรือน 
อบต. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทําให้ไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้ แต่
หากมีการดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว เจ้าของบ้านก็จะไม่สามารถขอบ้านเลขที่ ไม่สามารถขอสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ได้  

นายสาธิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ กล่าวว่า ตามหลักการแล้วอันดับแรกเป็นหน้าที่ของคทช.
จังหวัด เริ่มแรกเข้าใจว่าจะใช้พ้ืนที่ว่างมาเป็นพ้ืนที่ส่วนรวมหรือเป็นที่แปลงรวม เช่น นํามาจัดเป็น 
ที่สาธารณะโดยการดูแลของอบต. หรือเป็นสวนสาธารณะก็ด ีแต่ถ้าเป็นที่สาธารณะแล้วนํามาเป็นที่อยู่อาศยั
จะต้องดําเนินการผ่านคทช.จังหวัด พิจารณาใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) จะอนุญาตให้ที่ดินแปลงนั้นเป็นที่
จัดสรรหรือไม่ในหน่วยของฝ่ายจัดหาที่ดิน และ ๒) เรื่องของคนเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ ดังนั้น จึงขอให้เริ่มต้น
ที่คทช.จังหวัดก่อน หากคํานึงถึงความเป็นไปได้ รูปแบบที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นการแปลงเป็นที่สาธารณะแล้ว
ให้อยู่ในการดูแลของท้องถิ่น  

นายปัญญา ประทีปพรศักดิ์ นายกเทศมนตรีด่านช้าง กล่าวว่า โดยสภาพทั่วไปของอําเภอด่านชา้ง 
ปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องที่ดิน แม้แต่ในเขตเทศบาลตําบลด่านช้าง ซึ่งที่ตั้งของอําเภอ ที่ตั้งของโรงพัก และ
ที่ตั้งของหน่วยราชการทั้งหมด ก็อยู่ในพ้ืนที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ณ ปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขอใช้
พ้ืนที่ในเขตเทศบาล จํานวน ๒,๗๐๐ ไร่ ในเนื้อหายจริงคือขอมาสร้างส่วนราชการ เมื่อมีหน่วยราชการก็มี
ชุมชน ปัจจุบันนี้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลด่านช้างหากว่ากันตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้บุกรุกที่ดิน 



๑๖ 
 
ป่าสงวน ซึ่งชาวเทศบาลตําบลด่านช้างก็เรียกร้องเรื่องเอกสารสิทธิ์ ที่ดินต่าง ๆ ทําเรื่องหลาย ๆ อย่างเข้าสู่
กรมป่าไม้ แต่ผลท่ีตอบกลับมาก็คือยังคงไว้เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสัญญาฉบับล่าสุด ทางจังหวัด
สุพรรณบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอใช้ พ้ืนที่เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี หากหมดสัญญาคาดว่าจะขอต่ออายุ
คราวละ ๓๐ ปี ขอฝากว่า เขตเทศบาลตําบลด่านช้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ แต่อยู่ในแหล่ง
ป่าเสื่อมโทรม สถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ อําเภอ โรงเรียน หรือโรงพยาบาล 
ทุกอย่างยังอยู่ในเขตป่าสงวน พ้ืนที่ ๒,๗๐๐ เป็นส่วนราชการทั้งหมดประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่ ส่วนที่ประชาชน
อาศัยอยู่จริง ๆ ประมาณ ๑,๑๐๐ ไร่ เท่านั้น ที่สําคัญมากที่สุด คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลด่าน
ช้างเข้าไม่ถึงแหล่งเงนิทุน ไม่สามารถนําทรัพย์สินไปทํานิติกรรมของรัฐหรือหน่วยงานได้ นั่นคือ ปัญหาความ
เดือดร้อนที่แท้จริงของคนในเขตเทศบาลตําบลด่านช้าง  

 ในช่วงท้าย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  กล่าวปิดกิจกรรมว่า ในวันนี้
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ได้มาติดตามผลการดําเนินงานในโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชน โดยมีประเด็นสําคัญประกอบด้วย ๑) การจัดที่ดินทํากินให้กับชุมชน ๒) การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของจังหวัดสุพรรณบุรี ๓) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวดัสุพรรณบุร ีรวมทั้ง
ข้อคิดของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขมิ้น กับปัญหาการจัดที่ดินทํากินให้แก่ประชาชนในกรณีที่
เป็นพ้ืนที่ป่า และข้อคิดของนายกเทศมนตรีด่านช้าง ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพ
ความเป็นเมืองไปแล้วแต่ยังเป็นเขตป่า จะมีแนวทางแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนหรือส่วนราชการที่ใช้
ประโยชน์อยู่ได้อย่างไร ซึ่งประเด็นที่ได้พูดคุยกันในวันนี้จะได้นําเสนอไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาที่
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือปรึกษาหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะมีทางออกหรือแนวทางแก้ไข
อย่างไรบ้าง และจะได้แจ้งกลับมายังผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ จะ
ลงไปดูพ้ืนที่จริงที่อบต.ห้วยขมิ้น ในปัญหาท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยขมิ้นได้นําเสนอ ซึ่งในวันนีม้ี
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาและรับข้อคิดเห็นของ
พ้ืนที่กลับไปยังส่วนกลางด้วย  

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี” (ตามแนบ) 

 จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินในพ้ืนที่อําเภอด่านช้าง โดยมี นายปรีชา 
ทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขมิ้น  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสุพรรณบุร ีเจ้าพนักงานป่าไมอ้าวโุส พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบรุี และผู้อํานวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ
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เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน  
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอรับการอนุญาตใช้พ้ืนที่ รวมทั้ง
การขอรับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โดยให้เสนอเรื่องไปยังสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ หรือที่
ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี เพ่ือดําเนินการต่อไป ส่วนประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติในการรับโอนหรือรับมรดกสิทธิ
ในที่ดิน ส.ป.ก ๔-๐๑ ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรและต้องการให้มีการแก้ไขนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนําข้อมูลที่
ได้รับไปดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป 

 ต่อมา เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดกกเต็น ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยผู้ตรวจ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โดยมี  
นายปรีชา ทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายนพพล คงทายาท ผู้อํานวยการ
โรงเรียนวัดกกเต็น และ ดร.อนุชา เงินแพทย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ร่วมบรรยายข้อมูล 
 โรงเรียนวัดกกเต็นเป็นโรงเรียนที่ต้องการสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน โดยจัดให้มี 
"โครงการโรงเรียนสร้างอาชีพและนวัตกรรม" เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนักเรียนจะทํา
ขนมเค้กไข่จําหน่ายเป็นทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอนทําการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี Smart Farm 
ซึ่งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทําการเกษตร เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําไปต่อยอดในการ
สร้างอาชีพ 
 จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เยี่ยมชม กกเต็น เบเกอร์รี่ ห้องตัดผม ห้องสาระคณิตศาสตร์ ห้อง
สาระวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง KT Smart Farm ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมแนวคิดการส่งเสริม
อาชีพและนวัตกรรมของโรงเรียนวัดกกเต็น ว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวได้ โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
วัดกกเต็น โดยมี นายนพพล คงทายาท ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกกเต็น เป็นผู้รับมอบ 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       แบบสอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๗๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
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 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๗๗ 
หญิง ๒๓ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
- 

๑๗.๑ 
๔๒.๙ 
๓๗.๑ 
  ๒.๙ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

  ๒.๙ 
  ๒.๙ 

มัธยมศกึษา ๒๐.๐    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า   ๘.๖ 
ปริญญาตร ี ๔๘.๖ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๑๗.๑ 
  

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๓๑.๔ 
- 

 ๘.๖ 
๖๐.๐ 

- 
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 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๓๔.๓ 
๒๔.๓ 
๑๗.๑ 
๒๗.๑ 
๕.๗ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๓.๔ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
มีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็นและอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๑.๘ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๒. ร้อยละ ๘๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. ร้อยละ ๗๔.๘ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
๔. ร้อยละ ๖๙.๘ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
๕. ร้อยละ ๖๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระดับปานกลาง จํานวน ๑ ประเด็น คือ ร้อยละ ๖๔.๘ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐ คน 
 - จํานวนผู้เขา้ร่วม  ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ      

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี พลังงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประมงอําเภอด่านช้าง และเกษตรอําเภอด่านช้าง  



๒๐ 
 
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกเทศมนตรีตําบลด่านช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี สวท.สุพรรณบุรี 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
ภารกิจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัด
สุพรรณบุรี และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 
 

------------------------------------ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อ าเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลดา่นช้าง 
 

 

       

   

   

   

   

   



๒๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

   

   

   
 



๒๓ 
 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดกกเต็น ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

  
 

 

   

   

   

   



๒๔ 
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